
sþ. 832. Fyrirspurn [439. mál]
til iðnaðarráðherra um úrbætur í málefnum ullariðnaðarins.

Frá Helga Seljan og Hjörleifi Guttormssyni.

Til hvaða ráðstafana hyggjast stjórnvöld grípa svo að leysa megi sem best úr bráðum
vanda ullariðnaðarins þannig að ekki komi til fjöldauppsagna í greininni?


